



TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE @ NHA TRANG

# NEWSLETTER

Tháng 12/ 2023

Kính chào Quý Phụ Huynh

Tháng 12/2023 Trường SVIS @ NT có nhiều hoạt động:

- Thầy cô và học sinh trang trí lớp chào mừng Giáng sinh. Tổ chức Giáng sinh từ thiện là công việc thường niên của trường SVIS@NT với 29 gian hàng với nhiều thể loại phong phú đa dạng từ ẩm thực đến vui chơi giải trí, thỏa sức sáng tạo của Thầy và Trò, nhằm giáo dục cho các em học sinh tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ giúp đỡ mang lại nụ cười cho các bạn không may mắn.
- Trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh đến tham dự và đồng hành cùng nhà trường trong sự kiện Hội Chợ Giáng Sinh 2023.
- Trường tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024
- Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 1/1/2024: học sinh sẽ có kỳ nghỉ Đông và Tết Dương lịch 2024; hoạt động dạy và học trở lại bình thường từ ngày 02/1/2024

Kính chúc quý Phụ huynh, các em Học sinh, Thầy cô giáo, Cán bộ nhân viên trường SVIS có một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc.

**Cô Nguyễn Thị Hạnh,**

**Hiệu Trưởng**

## NỘI DUNG BÀN TIN

- Thông điệp từ Hiệu trưởng
- Điểm mạnh của công nghệ trong ứng dụng dạy học
- STEM workshop
- Phát triển kỹ năng đọc môn Tiếng Anh
- Trang trí bánh quy mừng Giáng Sinh
- Hội chợ từ thiện Giáng Sinh



## Công nghệ trong lớp học – công cụ hữu dụng cho việc học tập

Công nghệ đã cách mạng hóa nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta và giáo dục cũng không ngoại lệ. Công nghệ có thể được sử dụng trong lớp học như một công cụ mạnh mẽ để nâng cao việc học, khiến nó trở nên hấp dẫn, tương tác và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số cách công nghệ có thể được sử dụng trong lớp học:

1. Học tập có trò chơi: Trò chơi có thể là động lực mạnh mẽ cho việc học và nhiều trò chơi giáo dục hiện có sẵn trực tuyến và trên thiết bị di động. Những trò chơi này có thể giúp học sinh học các khái niệm mới, rèn luyện kỹ năng và nhận được phản hồi ngay lập tức.
2. Chuyến đi thực tế ảo: Học sinh có thể khám phá các bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm khác trên toàn thế giới mà không cần rời khỏi lớp học. Các chuyến đi thực tế ảo có thể giúp học sinh kết nối với các nền văn hóa khác nhau và tìm hiểu về những địa điểm mới.
3. Làm việc trực tuyến: Học sinh có thể cùng nhau thực hiện các dự án và bài tập bằng các công cụ trực tuyến như Google Docs và Microsoft Teams. Điều này giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác, đồng thời mang đến cho các em cơ hội học hỏi lẫn nhau.
4. Học tập cá nhân hóa: Công nghệ có thể được sử dụng để cá nhân hóa việc học tập cho mỗi học sinh. Ví dụ, với phần mềm học tập thích ứng, học sinh có thể học theo tốc độ của riêng mình và tập trung vào những lĩnh vực mà các em cần trợ giúp nhất.

Công nghệ có thể giúp ích trong lớp học nhưng cũng đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Giáo viên phải lựa chọn công nghệ thích hợp cho mục đích và mục tiêu của mình và tích hợp nó một cách hiệu quả vào phương pháp sư phạm của họ. Học sinh phải sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và có đạo đức, đồng thời phát triển kiến thức kỹ thuật số và kỹ năng công dân. Công nghệ có thể nâng cao việc học và dạy, nhưng cần nhiều hơn nữa để thay thế yếu tố con người và sự tương tác xã hội cần thiết cho giáo dục.

**Thầy Riccardi Bessard**

**Giáo viên Tiếng Anh**



### Hội thảo bộ môn STEM

Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12 học sinh của trường SVIS@Nha Trang từ Khối Lớp 3 đến Lớp 9 đã có các buổi học trực tiếp với thầy Nguyễn Huy Hoàng – Regional Head of Studies về bộ môn STEM. Đặc biệt, thầy giới thiệu về AI và game online, mã hóa thông tin và hướng dẫn học sinh lập trình trên Robot Cody Rocky.

Mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh sôi động của các bạn học sinh Khối Lớp 3 đến Lớp 9 đã tham gia.

**Thầy Nguyễn Hữu Hòa**

**Giáo viên Toán**



## Phát triển kỹ năng đọc trong môn Tiếng Anh

Đọc là một kỹ năng quan trọng. Đây là một phần quan trọng trong các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh và được sử dụng hàng ngày tại các trường học cũng như nơi làm việc trên khắp thế giới. Không chỉ vậy, khả năng đọc còn giúp mở mang trí tuệ với những ý tưởng, câu chuyện và cơ hội mới. Những bí quyết này có thể giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc của mình lên một tầm cao mới.

### 1. Kiến thức từ vựng (Xây dựng từ vựng).

Kiến thức từ vựng là nơi bắt đầu cho quá trình đọc hiểu. Học sinh có chiến lược từ vựng tốt sẽ hiểu ý nghĩa của từ và có kiến thức nền tảng để hiểu một văn bản nhất định. Các chiến lược sử dụng mạnh mẽ mỗi ngữ cảnh để xác định nghĩa của những từ không quen thuộc cần được áp dụng.

### 2. Kỹ năng skimming and scanning

Skimming là đọc lướt một văn bản bao gồm việc bạn phải xem nhanh nó để nắm được ý chính. Nó cũng cho phép bạn xác định phần nào của một văn bản dài mà bạn có thể muốn đọc kỹ hơn. Kỹ năng này đặc biệt hữu ích với các câu hỏi tìm ý chính hay nổi tiêu đề đoạn văn.

Mặt khác, scanning là tính năng quét cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm một đoạn thông tin cụ thể trong văn bản. Đọc quét là giải pháp lý tưởng khi học sinh cần tìm số điện thoại trong danh bạ, ngày diễn ra sự kiện lịch sử hoặc giờ chuyển tàu của họ khởi hành. Kỹ năng này hữu ích cho các câu hỏi hỏi thông tin chi tiết hay True/ False.

### 3. Tóm tắt

Tóm tắt bao gồm việc đưa ra một tuyên bố ngắn gọn về một văn bản (sử dụng từ ngữ của chính mình) bằng cách xác định những điểm quan trọng nhất. Chiến lược này giúp người học tích hợp các ý chính một cách có ý nghĩa.

### Cô Phan Hoàng Thảo Ly

#### Giáo viên Tiếng Anh



### Tiết học trang trí bánh quy gừng Giáng sinh của học sinh Lớp 1

Tháng 12 “gõ cửa”, khắp nơi ngập tràn không khí mùa lễ hội Giáng sinh. Ngôi trường SVIS Nha Trang chào đón dịp lễ đặc biệt này với các hoạt động trang trí sảnh, trang trí các lớp học, tập nhảy bài hát chủ đề Giáng sinh, chuẩn bị cho Hội chợ từ thiện Giáng sinh.

Học sinh khối lớp 1 còn được tự mình trải nghiệm vẽ lên bánh quy gừng thơm ngon. Những chiếc bánh vô cùng ý nghĩa được tạo từ đường Icing với nhiều sắc màu, sự khéo léo, sáng tạo của học sinh và tình yêu thương mong muốn dành tặng chiếc bánh đến ba mẹ thân yêu của mình. Giáng sinh năm nay sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của các bạn.

Mến chúc mọi người có mùa giáng sinh ấm áp, an lành và tràn ngập niềm vui. Merry Christmas and Happy New Year.

**Cô Đặng Thị Ánh Tuyết**

**Giáo viên Tiểu học**



### Hội Chợ Từ Thiện Giáng Sinh 2023

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, chúng tôi đã tổ chức Hội Chợ Từ Thiện Giáng sinh hàng năm với sự tham gia của toàn thể học sinh, giáo viên, phụ huynh và khách bên ngoài. Sự kiện nhằm mục đích gây quỹ từ thiện cũng như mang đến cho các em học sinh một khởi đầu tuyệt vời cho mùa lễ hội.

Lễ hội Giáng sinh của chúng tôi sẽ diễn ra trong khuôn viên trường và mang lại tinh thần Giáng sinh sống động với nhiều hoạt động vui nhộn như hoạt động Giáng sinh cho cả gia đình, đồ ăn truyền thống, trang trí lễ hội, hàng hóa hấp dẫn và gian hàng bán hàng. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được quyên góp từ thiện để giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng tôi.

Chúng tôi tự hào về thành tích của tất cả các em học sinh trong Học Kỳ 1 và nhân đây xin chúc các em một Giáng sinh vui vẻ.

**Cô Marie Chinn**

**Giáo viên Tiếng Anh**

